

# 'ไชยบุลย์' สอนบิณฑบาต อ้างไม่ปลอดภัย-ขอให้'ธรรมกาย'

สาวกไม่พอใจเรียกสอน'ไชยบุลย์' ส่อเค้าเบี่ยงกำหนดวันรับทราบข้อหาเจ้าคณะปทุมธานี ปชส.ธรรมกายอัดผู้ตรวจกรมการศาสนา บีบบังคับคณะสงฆ์เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เจ้าสำนักจาวยังอวดอุตริฯไม่เลิก ฟุ้งโครงการบ้านกัลยาณมิตรจะนำชีวิตสู่ความเป็นพระอริยะเจ้า เชิญชวนญาติธรรมร่วมบุญวันเข้าพรรษามากๆ . (อ่านหน้า 23)

สำนักหอสมุด

# ไชยบุญ

จากกรณีที่พระสุนทรภานุ เจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ว่าจะเรียกนายไชยบุญ สุทธิผล หรือ อัมมชโย และพระทัตติวิธ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินการสอบสวนตามกฏนิตยกรรม ภายในวันที่ 6 สิงหาคม แต่มีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งแจ้งให้ระงับการดำเนินการไว้ก่อน ขณะที่นายชวร หนูงู ผู้ตรวจราชการกรมการศาสนาขึ้นชันว่านายไชยบุญและพระทัตติวิธต้องไปให้ปากคำกับเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีแน่นอน หลังจากมีการขอคัดค้านจนเรื่องยืดเยื้อมานานแล้วนั้น ปรากฏว่าได้สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าสาวกรอบข้างของนายไชยบุญอย่างมาก และในวันดังกล่าวนายไชยบุญและพระทัตติวิธอาจจะไม่ยอมมาพบเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีก็ได้

ทั้งนี้ น.ส.สุสิทธิ์ ช่างรังมี ประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกาย ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ว่าการที่นายชวร หนูงู เข้ามาจัดการกำหนดวันนัดให้ปากคำ โดยให้เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมีบัญชีกับทางสงฆ์ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะเรื่องของสงฆ์น่าจะให้สงฆ์จัดการกันเอง มากกว่าที่จะมาชี้แนะ ส่วนการที่จะให้หลวงพ่อกับ(อัมมชโย) ไปให้ปากคำที่วัดมูลจินดารามนั้น หากจัดสถานที่ให้วัดกุมพอ คาดว่าหลวงพ่อก็คงจะไม่ให้ปากคำแน่นอน เพราะมีข่าวว่าทางวัดมูลจินดารามจะใช้ศาลาใหญ่ของวัดเป็นที่สอบปากคำ และจะมีสื่อมวลชนจำนวนมากในวันนั้น อาจจะไม่ปลอดภัยกับหลวงพ่อกับสงฆ์ ดังนั้นจึงน่าจะเปลี่ยนเป็นที่วัดพระธรรมกายมากกว่า และเชื่อว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หลวงพ่อก็คงจะไม่ไป

พระปลัดสุธรรม สุทธิโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวถึงสาเหตุการเลื่อนนัดให้ปากคำพนักงานสอบสวนกองปราบฯ คดีที่นายเชลียง เข็มสนธิท หัวหน้าที่เขยนิสิตกร กรมการศาสนา แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนายไชยบุญ ว่าความจริงพร้อมที่จะไปให้การ เพราะถือว่าเป็นประโยชน์ แต่เนื่องจากคดีปัญหาเรื่องสุขภาพ และช่วงนี้จะต้องเตรียมงานบุญใหญ่ของวัดที่จะจัดในวันเข้าพรรษา ซึ่งคาดว่าจะมีญาติโยมมาร่วมทำบุญจำนวนมาก เพราะจะมีการประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัวที่มหาธรรมกายเจดีย์ รวมทั้งต้องไปสักการะพระผู้ใหญ่ช่วงเข้าพรรษาคณะประเพณี จึง

ต้องขอเลื่อนการให้ปากคำออกไป เป็นหลังวันที่ 6 สิงหาคม

“ต้องขอบคุณพนักงานสอบสวนที่ให้เกียรติและรัฐธรรมนูญปฏิบัติคือพระเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในช่วงออกพรรษานี้ ในเบื้องต้นเจ้าอาวาสได้มอบหมายให้อาตมาและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย นำเครื่องสักการะไปถวายพระผู้ใหญ่แทน เนื่องจากหลวงพ่อกับสงฆ์ที่จะเดินทางไปด้วยตนเอง และคาดว่าจะไปสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะพระอุปัชฌาย์ และพระเถระผู้ใหญ่รูปอื่นๆ พระปลัดสุธรรมกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุของการระเบิดที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด อาจจะมาจากการเสนอข่าววัดพระธรรมกาย พระปลัดสุธรรมกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแน่นอน เพราะเราอบรมสั่งสอนกันมาอย่างดี และที่ผ่านมามาก 8 เดือนก็ไม่เคยมีใครแตกแถวไปกระทำการใดๆ รุนแรง

“ขณะที่ทางวัดกำลังรวบรวมหลักฐาน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลภายนอกที่ไม่ประสงค์พิชชาโยมาใช้สถานการณ์ที่วัดกำลังประสบปัญหาจากเหตุภายนอกมาวัดโดงวันวัด เพื่อประโยชน์ของตัวเอง แต่หลักฐานยังไม่พร้อม ดังนั้นคาดว่าราวกลางเดือนสิงหาคม จะแจ้งถึงความไม่ชอบมาพากลนี้ เพื่อให้สังคมรับทราบ การที่วัดประสบเหตุแบบนี้ถือว่าแย่แล้ว แต่มาทำแบบนี้ถือว่าไม่สมควรจริงๆ” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสกล่าว

ด้านนายวิระศักดิ์ ฮาดดา หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมกาย กล่าวว่า เวลานี้มีคนกำลังพยายามจะซุกซนเรื่องวาทะที่ทางวัดเคยนำคำสัญญาลักษณะครบรอบ 72 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้มาจัดการกับทางวัด ซึ่งคนเห็นว่าไม่สมควร เพราะเรื่องดังกล่าวจบไปแล้ว ไม่น่าจะซุกซนให้เป็นเรื่องอีก น่าจะมองจุดเจตนาของวัดพระธรรมกาย ที่ได้ทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่มากกว่า ส่วนที่มีการกล่าวหาว่าทางวัดได้ส่งกลุ่มของคนเป็นตัวแทนไปเล่นการเมืองท้องถิ่น นั้น เป็นเรื่องความเข้าใจส่วนตัวของแต่ละบุคคล ไม่สามารถหาหมกมิดได้ ความจริงที่คนลงสมัคร อบค. เพราะต้องการจะช่วยให้ชาวคลองสามมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่เรื่องที่มีการชิงตำแหน่งประธาน อบค.นั้น ไม่ขอปฏิเสธ เพราะทุกคนเมื่อลงเล่นการเมือง หรือทำอะไรสักอย่างก็ต้องการจะไปให้ถึงจุดหมาย ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะถือว่าเป็นสิทธิที่ได้มาโดยชอบ เป็นเรื่องธรรมดา

สำหรับบรรยากาศภายในวัดพระธรรมกาย ยังคงมีประกาศเชิญชวนญาติโยมมาร่วมทำบุญในวัน

ที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา เพื่อต้องการระดมคนมาร่วมงานให้มากที่สุด โดยกล่าวเชิญชวนว่าจะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่า มูลนิธิธรรมกายได้ออกคำสั่งให้พนักงานที่ทำงานวันอาทิตย์สวมชุดขาวมาทำงานกันทุกคน เนื่องจากขณะนี้คนมาทำบุญกับทางวัดน้อยลง จึงต้องให้พนักงานสวมเสื้อผ้าแบบเดียวกับชุดของผู้มาทำบุญ เพื่อให้ดูว่ามีคนมามากเท่าเดิม ซึ่งคนงานที่มาทำงานในวันอาทิตย์มีจำนวนประมาณ 400-500 คน ไม่รวมอาสาสมัครที่มาช่วยงานด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.30 น.นายไชยบุญเดินทางมาที่สาธิตธรรมกายสากล โดยมีขบวนรถจักรยานยนต์และรถยนต์คุ้มกันอย่างเข้มงวด นายไชยบุญกล่าวว่ากับญาติโยมที่มามาร่วมทำบุญว่าขอให้ร่วมกันเป็นประธานรอง และประธานกองบุญกันให้ได้ทุกคน ไม่ว่าจะมิอุปสรรคใดๆ มาขวางกั้น ในอดีตกาลนักสร้างบารมี หรือพระเมตตาธรรมที่ซึ่งบำเพ็ญบารมีอยู่ได้เชิญชวนผู้มีบุญมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาก ชักชวนให้คนอื่นทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นบอกเส้นทางสวรรค์ นิพพานให้กับชาวโลกจะเป็นที่รักของทุกคน ด้วยบุญนั้นทำให้ท่านวันรุ่งขึ้นอยู่ในเทวรูป 77 กลีบ เป็นเปรียญ 32 ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง 75 ครั้ง มีบุญพิเศษเหนือธรรมดา ไม่ว่าจะไปไหน เวลาปรารถนาที่จะนั่งก็จะมีบัลลังก์แก้ววัดนมมีเกิดขึ้นทันที เพราะฉะนั้นบุญที่กำลังทำอยู่นี้เป็นบุญใหญ่ เป็นการให้บ้านของเราเป็นบ้านกัลยาณมิตร ซึ่งจะนำชีวิตไปสู่ความเป็นพระอริยะเจ้า

“ระยะนี้หลวงพ่อกับได้รับรายงานเข้ามาทุกวัน ตั้งแต่เริ่มโครงการสถาปนากัลยาณมิตร ฟังแล้วน่าชื่นใจ มีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่หลวงพ่อกับประทับใจคล้ายกับบ้านแก้วกลางสาม หลวงพ่อกับอยากให้อธิษฐานว่าบ้านกัลยาณมิตรหมายเลข 6 อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ บ้านหลังนี้แล้วไม่น่าจะเป็นบ้านด้วยซ้ำไป เจ้าของบ้านขับสามล้อเครื่องหาเข้ากินเข้าไปวันๆ เมื่อเก็บหอมรอมริบจนได้เงินก้อนหนึ่งแล้ว คิดสินใจนำเงินไปสร้างพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อนำบุญติดไปในภพหน้า จะได้ไม่ออกนอกเหมือนภพนี้ ต่อมาได้ข่าวว่าในวันคุ้มครองโลกจะมีพระเณรมาเป็นแสนจึงนำเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่จำนวน 500 บาท มาตั้งกองบุญช่วยเหลือพระเณรเมื่อมาที่วัดก็มีความเปิดใจบาน ในที่สุดตัดสินใจสถาปนาเป็นบ้านกัลยาณมิตรขึ้น ทั้งที่บ้านมันเอียงเพราะพื้นทรุด หัวใจอย่างนี้เป็นหัวใจนักสร้างบารมีที่โลกขาดแคลนมาก ดังนั้นในพรรษานี้เราขอชวนกันไปให้เต็มไปหมดสักแสนหลัง คนคิดจะเกิดขึ้นในประเทศไทย” นายไชยบุญกล่าว